

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประชวน บัวระบัตร์ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

**ประธานสภา(นายประชวน บัวระบัตร์)** เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารได้นำเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และได้ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บัดนี้ จึงได้ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แจ้งให้ทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ - ไม่มี

**ที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

**ประธานสภา(นายประชวน บัวระบัตร์)** ตามเอกสารบันทึกการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข

เพิ่มเติม ข้อความส่วนใดหรือไม่ - ไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

**มติที่ประชุม** รับรอง เอกชนที่ ๑๖ เสียง

ไม่รับรอง - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖

**ประธานสภาฯ(นายประชวน บัวระบัดร)** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๗ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยสองสมัย

ไม่เกินสี่สมัย ในแต่ละปีนั้นๆ แต่ละสมัยเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยจะมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ผมจะให้ที่ประชุมได้ช่วยกัน

พิจารณาว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี๒๕๖๖ ก็นี่สมัยครับ ขอให้ประชุมเสนอครับ

**สมาชิกสภาฯ หมู่๑๖ (นายจักรประสงค์ โกจันทิก)** ผมขอเสนอ ๔ สมัยครับ

**ประธานสภาฯ (นายประชวน บัวระบัดร)** สมาชิกสภาฯท่านอื่นๆ มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ ขอให้เสนอครับ

- ไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นว่าควรกำหนดสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย โปรดยกมือ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

**ประธานสภาฯ(นายประชวน บัวระบัดร)** ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดวันเริ่มประชุมและมีกำหนดกี่วัน

**สมาชิกสภาฯหมู่๑๖ (นายจักรประสงค์ โกจันทิก)** ผมขอเสนอพิจารณวันเริ่มสมัยประชุมแต่ละสมัยดังนี้ครับ

สมัยประชุมสามัญที่๑ วันเริ่มประชุมเป็นวันอังคารที่๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สมัยประชุมสามัญที่๒ วันเริ่มประชุมเป็นวันจันทร์ที่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สมัยประชุมสามัญที่๓ วันเริ่มประชุมเป็นวันอังคารที่๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สมัยประชุมสามัญที่๔ วันเริ่มประชุมเป็นวันพุธที่๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

**ประธานสภาฯ (นายประชวน บัวระบัดร)** มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างไหมครับ – ไม่มี

ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

**ประธานสภาฯ (นายประชวน บัวระบัดร)** ก่อนที่จะได้ทำประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ตามที่

ได้หารือกัน ผมขอหารือที่ประชุมว่าในแต่ละสมัยจะกำหนดวันประชุมกี่วันในแต่ละสมัย

**สมาชิกสภาฯหมู่๑๖ (นายจักรประสงค์ โกจันทิก)** ผมขอเสนอเป็น๑๕วันของทุกสมัยประชุมสามัญครับ

ประธานสภาฯ (นายประชวน บั้วระบัตร์) มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างไหมครับ – ไม่มี

ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

๕.๑ เรื่องการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ (นายประชวน บั้วระบัตร์) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๑๑ (๓) ให้ที่ประชุมกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี

ถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ผมขอหารือที่ประชุมด้วยครับ

สมาชิกสภาฯหมู่๑๖ (นายจักรประสงค์ โกจันทิก) ผมขอเสนอพิจารณารวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสามัญแรกของปี

ถัดไป สมัยประชุมสามัญที่๑ วันเริ่มประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป มี

กำหนดระยะเวลา๑๕วัน ครับ

ประธานสภาฯ (นายประชวน บั้วระบัตร์) มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้างไหมครับ – ไม่มี

ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ (นายประชวน บั้วระบัตร์) มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ – ไม่มี

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนออีก ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายกิจจา เขษมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาอบต.ดอนเมือง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายประจวบ บัวระบัด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง